

**รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
<p>๑. plugged จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน -เพื่อเสริมสร้างและเสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีคุณธรรม และความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต</p>	<p>๑.๑) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การ พัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง โดยอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัด กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๕๙ คน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๑.๒) ส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. รังนก ได้รับทราบและถือ ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นและประมวลจริยธรรม ข้าราชการท้องถิ่น</p>	<p>ดำเนินประกาศประมวลจริยธรรมให้กับข้าราชการ พนักงาน คณะผู้บริหาร และประชาชน จำนวน ๖๔ คน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
	<p>๑.๓) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก จำนวน ๓๐ คน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๑.๔) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ</p>	<p>ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีในรัชกาลที่ ๙ ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม</p> <p>๒. โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ วัดหนองน้ำเขียว</p> <p>๓. ขบวนแห่รถบุปผชาติอำเภอสามง่าม งานสงกรานต์น้ำพ้อปูบูชาหลักเมือง จังหวัดพิจิตร</p> <p>๔. วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในอำเภอสามง่าม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ บริเวณรอบเมืองพิจิตร</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
		<p>๕. องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ร่วมเดินขบวนแห่บุพชาติในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร</p> <p>๖. นที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสามง่าม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	๑.๕) ส่งเสริมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลรังนก	<p>กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบของข้าราชการ และพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	๒.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของข้าราชการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
	๒.๒) ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่สัมพันธภาพให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	<p>จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๕ ช่องทาง</p> <p>๑. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตัวเอง</p> <p>๒. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ทำการ อบต. รังนก</p> <p>๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์</p> <p>๔. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>http:// www.rungnok.go.th</p> <p>๕. ร้องเรียนผ่าน Facebook อบต. รังนก</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>- เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	๓.๑) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน ทุกเดือน	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชา และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต. รังนก</p> <p>จำนวน ๑๒ เดือน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
	๓.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ -ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.๑ , ปย. ๒ และ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๓.๓) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๔.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต - เพื่อส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน	๔.๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๔.๒) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อบต.รังนก	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ -ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน -แผ่นพับการดำเนินการทางวินัย -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ อบต.รังนก <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ

